



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โทร.โทรสาร ๐๔๔-๘๕๑๗๓๘

ที่ ชย ๐๔๓๓/พิเศษ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ลงนามประกาศการแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอจตุรัส

เรื่องเดิม

๑) คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรายงานผลการ ดำเนินงานตามมาตรการฯดังกล่าวไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน อย่างเคร่งครัด

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ให้หน่วยงานในสังกัดฯประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

เพื่อสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทาง เพศ รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม และมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการล่องละเมิดหรือ คุกคามทาง เพศขึ้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส จึงได้ดำเนินการดังนี้

๑) จัดทำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒) จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส

ข้อพิจารณา

๑) เห็นควรนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน พร้อมทั้งมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอจตุรัส

๒) เห็นควรมีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส ทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดทำประกาศฯตามมาตรการฯและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติของหน่วยงานและ รายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส ทราบด้วย

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรัส เรื่อง
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอจตุรัส รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้



(นายศรีไพร ปอสิงห์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต



(นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร)

สาธารณสุขอำเภอจตุรัส